



ที่ ศธ ๐๗๐๗๑/๒๑๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต
ถนนดำรง ภก ๘๓๐๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับกลุ่มสำนักงาน สกร.จังหวัด
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้
จำนวน ๓ ด้าน ตามแบบประเมินคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบในการจัด ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ และสร้างขวัญ
กำลังใจให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างผลงาน
ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เป็นแบบอย่างและเครือข่ายให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บัดนี้ คณะกรรมการการประเมินคัดเลือกระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดกลุ่มอันดามัน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา
ต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับกลุ่มสำนักงาน สกร.จังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลิงฟ้า ชันติรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต

งานการศึกษาตามอัธยาศัย

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้
ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มอันดามัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังดำเนินการ
ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสร้างต้นแบบการทำงานของ
สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบในการจัด ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ และสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างและเครือข่ายให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้
กำหนด โดยจะมีการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับกลุ่ม
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการประเมินคัดเลือก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานส่งเสริม
การเรียนรู้จังหวัดตรัง ในฐานะประธานกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด จึงขอประกาศผลการประเมิน
คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มอันดามัน ดังนี้

๑. สถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
รางวัลดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
รางวัลดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
รางวัลดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๒. สถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
รางวัลดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
รางวัลดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
๓. สถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
รางวัลดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
ประธานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มอันดามัน